

# SeAMobile Biz của SeABank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê

12:26 25/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ứng dụng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp SeAMobile Biz của SeABank đã được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và đạt giải thưởng Sao Khuê 2024.**

Vượt qua nhiều vòng thẩm định khắt khe của hội đồng giám khảo, ngân hàng số dành cho doanh nghiệp SeAMobile Biz của SeABank đã được xướng tên trong lĩnh vực “ngân hàng số” nhờ sự độc đáo, nhiều tiện ích nổi bật và hiện đại của sản phẩm giúp doanh nghiệp giải quyết một cách tiện lợi các nhu cầu tài chính, tiết kiệm thời gian và chi phí, qua đó đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong chiến lược “Hội tụ số” của SeABank, đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Ứng dụng SeAMobile Biz được SeABank cho ra mắt từ năm 2021 giúp doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động truy vấn nhanh thông tin tài khoản, chuyển khoản nội bộ, chuyển liên ngân hàng, chuyển khoản nhanh 24/7, chuyển tiền lương, tra cứu và phê duyệt nhanh các giao dịch chờ duyệt, giao dịch ưu tiên duyệt. SeAMobile Biz còn là kho dữ liệu giúp doanh nghiệp nhanh chóng cập nhật thông tin tỷ giá, lãi suất trên thị trường, thực hiện hoạt động mua bán ngoại tệ, chuyển tiền quốc tế.



*SeAMobile Biz của SeABank được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2024*

Đáng chú ý, ứng dụng SeAMobile Biz được thiết kế và tích hợp các tính năng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, phân rõ quyền sử dụng theo chức danh là kế toán viên hay giám đốc để doanh nghiệp có thể truy vấn tài khoản, nhập lệnh và duyệt lệnh mọi lúc mọi nơi.

Thay cho việc nhận mã xác thực qua ứng dụng Soft OTP riêng biệt như trước đây, SeAMobile Biz rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch và tăng độ an toàn bảo mật khi tích hợp Soft OTP trên một nền tảng duy nhất. Một điểm cộng của ứng dụng này là khách hàng được miễn hoàn toàn phí sử dụng dịch vụ và phí chuyển tiền trên SeAMobile Biz.

Theo ghi nhận của SeABank, số lượng giao dịch qua SeAMobile Biz trong năm 2023 tăng trưởng 168% so với năm 2022. Điều này phản ánh xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định tính đúng đắn của chiến lược “hội tụ số” đã và đang phát huy hiệu quả.

Thành công của SeAMobile Biz tại Sao Khuê 2024 cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của SeABank trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng, ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/seamobile-biz-cua-seabank-duoc-vinh-danh-tai-giai-thuong-sao-khue>